

Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 11 về “Những tiến bộ trong hạ tầng và dịch vụ Công nghệ Thông tin - Truyền thông (ADVANCE 2024)”

Ngày 26-28/2/2024, Viện Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 11 về “Những tiến bộ trong hạ tầng và dịch vụ Công nghệ Thông tin – Truyền thông” (International Workshop on Advances in ICT Infrastructures and Services – ADVANCE 2024).

Hội thảo là diễn đàn để các nhà quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ, nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông gặp gỡ, trao đổi,

nắm bắt về hiện trạng, giới thiệu về các hoạt động và kết quả nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội hợp tác, giới thiệu những giải pháp kỹ thuật công nghệ mới, liên kết đẩy mạnh phát triển ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông phục vụ cuộc sống.

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS. Trần Xuân Tú – Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin, Chủ tịch Hội thảo gửi lời cảm ơn đến toàn bộ khách mời tham gia bởi sự góp mặt và những nỗ lực to lớn của họ cho hội thảo.

Sau bài phát biểu khai mạc là bài phát biểu chào mừng của GS.TS. Joberto S. B. Martins, đồng Chủ tịch Hội thảo đến từ Đại học Salvador (UNIFACS), Brazil. Tiếp đó là phần trình bày của hai diễn giả (keynote speakers) đến từ Cộng hòa Pháp là GS. Pierre Duhamel và GS. Nazim Agoulmine. Bên cạnh đó, là phần trình

bày của GS. Abdelhakim Hafid đến từ Đại học Montreal, Canada. Cuối cùng là phần trình bày của GS. Neuman De Souza đến từ đại học UFC, Brazil.

Viện Công nghệ Thông tin đã tham gia hội thảo với báo cáo Đảm bảo an toàn cho các ứng dụng IoT công suất siêu thấp.

[Xem thêm](#)



Lễ kí biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Giáo dục và Trường Đại học Thái Bình



Với mục tiêu xây dựng, củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác song phương, khai thác tốt hơn tiềm năng của mỗi bên vì sự phát triển cùng có lợi;

ngày 19/02/2024, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo Dục - ĐHQGHN GS.TS. Nguyễn Quý Thanh và Hiệu trưởng Trường Đại học Thái

Bình PGS.TS. Phạm Quốc Thành đã đại diện hai bên ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Thông qua bản ghi nhớ, hai bên đã thoả thuận hợp tác nhiều nội dung quan trọng. Tại buổi Lễ, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo Dục GS.TS. Nguyễn Quý Thanh bày tỏ niềm vui khi được đến thăm và làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Thái Bình.

Lễ ký kết Biên bản ghi

nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Giáo dục và Trường Đại học Thái Bình trên cơ sở hợp tác toàn diện, bền vững, tin cậy, bình đẳng và tôn trọng pháp luật đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hợp tác giữa hai bên sẽ tạo ra cơ hội để cả hai bên phát huy được thế mạnh của mình, phục vụ cho sự phát triển lâu dài và bền vững giữa hai Nhà trường.

[Xem thêm](#)